


ชื่อผลิตภัณฑ์	 บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ได้สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองด้านประกันชีวิต
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ยอดเงินฝาก	5,000 - 200,000 บาท (เพื่อรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองด้านประกันชีวิต)
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> • เงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี • เงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 0.55% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	2 ครั้ง/ปี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าของบัญชีต้องมีอายุระหว่าง 5 - 60 ปี • กรณียอดเงินฝากถัวเฉลี่ยต่ำกว่า 5,000 บาท หรือบัญชีถูกปิดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าน่าจะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ • ค่าเบี้ยประกัน ร้อยละ 1.00 ต่อปี แต่ปัจจุบันคิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินฝากโดยหักจากบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี) หรือในวันที่ปิดบัญชี แล้วแต่กรณี • การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันเมื่อยอดเงินฝากไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท (เงินฝากส่วนที่เกิน 200,000 บาท ไม่ได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิต) • บัญชีเงินฝากที่มีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของร่วม ได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชีรวมเพียงคนเดียว
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอนสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	ฝาก ถอน โอนเงิน ตามเงื่อนไขปกติของแต่ละช่องทางบริการ
ค่าธรรมเนียมบัญชี	50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ประเภทประกันภัย	ประกันชีวิตกลุ่ม
ชื่อบริษัทประกันภัย	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย	<ul style="list-style-type: none"> • กรณีเสียชีวิตทุกกรณี ได้รับความคุ้มครอง 1 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครองเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครอง 10 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย สูงสุด 2,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่า ทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี <p>หมายเหตุ ยอดเงินฝากเฉลี่ย หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลี่ย 30 วัน ก่อนเสียชีวิต หรือเกิดอุบัติเหตุไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท</p> <p>(ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนด และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวงตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ลูกค้าได้รับ)</p>
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย	<p>วันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความคุ้มครองจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง และสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อปิดบัญชี หรือผู้ฝากมีอายุเกิน 60 ปี <p>ความคุ้มครอง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทั้งกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ รวมถึงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก <p>ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรณีมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่ำกว่า 5,000 บาท หรือบัญชีถูกปิดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม <p>วิธีการขอเคลมเงินสินไหม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวงไว้ สาขาจะติดต่อกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิตฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
ช่องทางในการติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> • ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ บัวหลวงโฟน โท. 1333 หรือ www.bangkokbank.com • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โท. 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com



ข้อควรระวัง

- เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองประกันชีวิต
- ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุ 5 - 60 ปี
- ค่าเบี้ยประกัน ร้อยละ 1.00 ต่อปี แต่ปัจจุบันคิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินฝาก โดยหักจากบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี) หรือในวันที่ปิดบัญชี แล้วแต่กรณี
- การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันเมื่อยอดเงินฝากไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท (เงินฝากส่วนที่เกิน 200,000 บาท ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิต)
- ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
- ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 โดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
- บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศและบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตาม พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
- หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเงื่อนไขสำคัญต่างๆ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า รณาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของรณาคาร